
“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ 

เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป 

เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐
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กระโดดไกล คว้าเหรยีญทอง
ฝึกซ้อม + ตั้งใจ = ความส�าเร็จ

มจษ.เดนิหน้าเป็นมหา’ลยัสขีาว

ห้องสมดุ เอาใจหนอนหนังสือ

รณรงค์ กวดขนั ปราบยาเสพตดิ

จัดโปรฯ ปิดเทอมยืมยาว ๑๒๐ วัน

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ 
กวดขนั และปราบปรามยาเสพตดิในมหาวทิยาลยั 
หวังลดจ�านวนผู ้ เสพหน้าใหม่ มุ ่งสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีขาว 

นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร ผู้อ�านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ กวดขัน 
และปราบปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัย เป็น
ภารกิจหน่ึงของกองพัฒนานักศึกษา ที่จะต้อง
รณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลพิษภัยของยาเสพติด 
ตลอดจนการรณรงค์ให้สังคมรู้จักป้องกันปัญหา
ยาเสพติดเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นสู่สังคมและชุมชน

นอกจากนี้ กองพัฒนานักศึกษายังให ้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่อหน่วยงานองค์การต่าง ๆ 
เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดของ
ยาเสพติด โดยส่งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา 
ร่วมกจิกรรม ประชมุ สมัมนา เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้มา

ห้องสมุด ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เอาใจหนอนหนงัสอื ในช่วงปิดเทอม 
ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ใจดีให้ยืม 
น๊านนาน” ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่สนับสนุน 
และส่งเสริมให้นักศึกษามาใช้บริการห้องสมุด
มากขึน้ และรกัการค้นคว้าหาความรู ้สามารถยมื
หนังสือได้ระยะเวลานานเป็นพเิศษ ในช่วงปิดภาค
การศึกษา ตัง้แต่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ และน�าหนงัสือมา
คนืในวนัที ่๒๖ ก.ค. ๖๑

นางภูวรา มัสตูล บรรณารักษ์ งานบริการ
ทรพัยากรสารสนเทศ กล่าวว่า โครงการนีจ้ดัขึน้
ตามนโยบายการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ของส�านักวิทยบริการฯ ที่ให้ งดยืมหนังสือและ
สือ่สารสนเทศ ส�าหรบันกัศกึษาภาคปกติ ในช่วง
ปิดเทอมนัน้ ส่งผลถงึนกัศกึษาภาคปกต ิบางสาขา
วชิาทีต้่องท�าวจิยั โครงงาน รวมถงึการไปฝึกสอน
และฝึกประสบการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ที่มี
ความจ�าเป็นต้องใช้หนงัสอืและสือ่สารสนเทศ เพือ่
ประกอบการท�างาน ไม่สามารถ ยืม – คืน หนงัสือ
และสือ่สารสนเทศ ได้ จงึท�าให้นกัศกึษาเสยีโอกาส
ในการใช้บรกิารและการเข้าถึงสือ่สารสนเทศ ของ

เผยแพร่ให้แก่กลุ่มนักศึกษาด้วยกันได้รับรู้ และ
เข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดอีกทางหนึ่ง

“กิจกรรมที่ได ้เริ่มด�าเนินการไปแล้วคือ 
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ 
พลเดช รองอธิการบดีฝ ่ายกิจการนักศึกษา 
และกองพัฒนานักศึกษา ได้มีส่วนร่วมผลักดัน 
รณรงค์ และเข้าร่วมโครงการกบั กรมควบคมุโรค, 
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอด
บหุรี ่ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายฯ และส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.) จาก
การรณรงค์ดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา ได้ส่ง
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
และสภานกัศกึษา ร่วมรณรงค์ให้ความรู้แก่ชมุชน
รอบมหาวิทยาลัย อาทิ ชุมชนนครหลวง, ชุมชน
เสอืใหญ่ 

ผู้อ�านวยการฯ กล่าวต่อ เรื่องของยาเสพติด 
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกครอบครัวควรให้ความ
ส�าคัญ และกวดขันบุตรหลานในปกครองให้รับรู้
ถึงพิษ และโทษของยาเสพติด เพราะหากมีใคร
คนใดคนหนึ่งในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วไม่
เพียงแต่จะผิดกฎหมาย ตนเอง และครอบครัว
จะได้รับความเดือดร้อน และเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคมรอบข้าง 

“ในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ขับเคลื่อนการป้องกันปัญหานี้ได้ โดยการให้
ความรู ้ และประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยจากการ
เสพ และนอกจากนี้ขอความร่วมมือบุคลากร 
และผู้ที่เข้ามาประกอบการภายในมหาวิทยาลัย 
ในการละ เลิก หรือกระท�าการที่เป็นตัวอย่างให้
น้อง ๆ ได้เห็น จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วย
ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ได้” 
ผู้อ�านวยการฯ กล่าว

ผูอ้�านวยการฯ กล่าวต่ออกีว่า ส�าหรบับทลงโทษ
เมือ่กรณพีบสิง่ผดิกฎหมาย สิง่เสพตดิ อาท ิกระท่อม 
สีค่ณูร้อย บหุรีไ่ฟฟ้า สรุาฯ ในเบือ้งต้นเจ้าหน้าที่
จะเข้าท�าความเข้าใจกับนักศึกษา ให้การตัก
เตอืน เก็บรวบรวมหลกัฐาน ถ่ายภาพ ท�ารายงาน
มหาวิทยาลัยเพือ่รบัทราบปัญหา และด�าเนนิการ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตามต่อไป

“ท้ังน้ี ส่ิงที่เรามุ ่งหวังในการจัดกิจกรรม
คร้ังนี้ เพื่อลดจ�านวนผู้เสพหน้าใหม่ และคาด
หวังท่ีจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเพื่อ
ก ้าวสู ่การเป ็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดยาเสพ
ติด และเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างแท้จริง” 
ผู้อ�านวยการฯ กล่าว

ส�านักวทิยบริการฯ
“ด้วยเหตุดังกล่าว ส�านักวิทยบริการฯ จึง

มอบหมายให้ งานวิทยบริการ เปิดการให้
บริการ ยมื –คนื หนงัสอื และสือ่สารสนเทศ ให้
กับนักศึกษาภาคปกติ ในช่วงปิดเทอม ภายใต้ 
กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน “ใจดใีห้ยมืน๊านนาน” 
ด้วยการ ขยายเวลา ในการให้บริการ ยืม – คนื 
หนังสือและสื่อสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนกัศึกษา

แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกนิ ๑๒๐ วนั ตามนโยบาย
การให้บรกิารทรพัยากรสารสนเทศ ของส�านกั
วิทยบริการฯ โดยดูจาก ตารางการเรียน การ
สอน และขอบเขตเวลาในการ เปิด - ปิดเทอม 
ของแต่ละปีการศกึษา” นางภวูรา กล่าว

นางภวูรา กล่าวต่อว่า  กจิกรรมส่งเสรมิการ
อ่านเป็นกิจกรรมของหน่วยงาน ส�านักวิทยฯ 
เป็นการพัฒนางานให้บริการในเชิงรุก เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีนิสัยรัก 
การอ่าน รกัการค้นคว้า เพิม่ปรมิาณการเข้าใช้
บรกิารสมาชกิห้องสมดุรวมไปถงึความต้องการ
ยมืหนงัสอื อ่านต่อหน้า ๗
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บอลโลก+เดิมพัน ที่รอคอย?
 ๔ ปีเวียนมาบรรจบ เหล่าคอลูกหนังต่างรอคอยศึกฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้าย ที่ประเทศรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-15 ก.ค.  
ที่จะถึงนี้ หากสาวกคอบอลสนุกกับเกมกีฬาอย่างถูกวิธีก็จะมีความสุขไม่น้อย แต่หลายคนอาจมองเป็นเรื่องของการพนัน เดิมพันที่ผิดกฎหมาย 
เรามาฟังความคิดเห็นชาวจันทรเกษมกันดูค่ะ เขามองเรื่องเกมกีฬากับการพนันอย่างไรบ้าง

นายวิษณ ุจติตรุ่งเรือง (ก๊ัก)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
 เรื่องของเกมกีฬากับการพนัน ส่วนตัวแล้วมองเป็นเร่ืองปกติครับ เพราะหากพูดถึงเร่ือง
ความผิดหรือถูกแล้วล่ะก็ การพนันถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดครับ หากทราบเช่นนี้แล้ว ยังชมฟุตบอล
หรือกีฬาอะไรก็ตามและเล่นการพนันด้วย ก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและความรับผิดชอบของแต่ละ
บคุคลครบั เพราะผลทีต่ามมาก็จะกระทบกบัผูเ้ล่นโดยตรง ทัง้เรือ่งเงนิ หนีสิ้น ครอบครัว หาก
ไปก่อเหตุปล้นชิงทรัพย์อีกก็ถูกด�าเนินดคีครับ

การอ่านยิ่งอ่านยิ่งเกิดความรู้ เกิดความ
เข้าใจในเรือ่งนัน้ ๆ  ได้เป็นอย่างด ีถอืเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้แก่ตนเองอีกด้วย ยิ่งด้วย
เรื่องของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้วยแล้ว  
ยิ่งจ�าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้า เพราะเป็น
เรือ่งของอดีต และเป็นส่ิงท่ีเราอาจไม่เคยพบ
เจอในปัจจุบัน 

เช่นเดียวกับคอลัมน์หนังสือในสัปดาห์นี้  
ที่จะมาพูดคุยแชร์การเรียนรู้ในเร่ืองของ
หนังสือ ต�าราภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์กับ
อาจารย์ท่านนี้กันค่ะ

“ ต� ำ ร ำ เ ท ค โ น โ ล ยี อ ว ก ำ ศ  แ ล ะ 
ภูมิสำรสนเทศศำสตร์ เป็นตำรำท่ีค่อนข้ำง
สมบรูณ์ คลอบคลมุเนือ้หำเก่ียวกับเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ” ประโยคแรกที่
อาจารย์สพุรรณ ีปลดัศรช่ีวย อาจารย์ประจ�า 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
เชิงท่องเท่ี่ยว ภาคสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บอกถึง
หนังสือท่ีตนเองชอบอ่านได้อย่างน่าสนใจ 
และยงัเล่าถึงเนือ้หาภายในหนงัสือเล่มนีโ้ดย
สรุปด้วยว่า

“เนื้อหำน�ำเสนอเกี่ยวกับหลักกำรและ
พ้ืนฐำนของภูมิสำรสนเทศที่จะน�ำไปสู่ควำม
เข้ำใจทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฎิบัติ โดย
เสนอกรณีตัวอย่ำงที่ได้จำกประสบกำรณ์
ของนักวิชำกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำร 
ประยุกต์ใช้หลำกหลำยสำขำ ไม่ว่ำจะเป็น
ด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ แหล่งน�้ำ และกำรท�ำ
แผนท่ี ทรัพยำกรธรรมชำติ ภัยพิบัติ ควำม
มัน่คง กำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ และส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนมีแผนที่ และสถิติที่เกี่ยวข้องแสดง
ไว้ด้วย”

“กำรทีไ่ด้ศกึษำหำควำมรูจ้ำกต�ำรำเล่มนี ้ท�ำให้
อำจำรย์ได้เรยีนรู้ทัง้เรือ่งหลกักำร ควำมรูพ้ืน้

ฐำนของภูมิสำรสนเทศ และกำรประยุกต์ใช้
ข้อมลูภมูสิำรสนเทศทีจ่ะท�ำให้เกดิประโยชน์
สูงสุด ซึ่งยังสำมำรถท�ำให้อำจำรย์น�ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำได้
อกีด้วย” อาจารย์สุพรรณ ีเล่าถึงสิง่ทีไ่ด้รบัและ
น�าไปประยุกต์ใช้ และยังเล่าถึงหนงัสอืเล่มอ่ืน
ทีอ่่านและทิง้ท้ายแนะน�าการอ่านอกีว่า

“นอกจำกหนงัสอืเล่มนีแ้ล้ว ยงัสนใจอ่ำน
วำรสำร บทควำมทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศด้วย ถือเป็นกำร
ศกึษำค้นคว้ำงำนวิจยัในแต่ละประเดน็ ๆ  ให้
เกิดข้อพิสูจน์ ซึ่งมีประโยชน์มำกค่ะ

อยำกให้ทุกคนหันมำรักกำรอ่ำน และชวน
กนัอ่ำนหนงัสอืมำก ๆ  ค่ะ อำจจะเริม่ด้วยกำร
ส่งรำยละเอียดของหนังสือให้แก่คนที่รักกำร
อ่ำนเหมือนกับเรำก็ได้ค่ะ”

การทีไ่ด้ศกึษาหาความรูจ้ากต�ารา
เล่มนี ้ท�าให้อาจารย์ได้เรยีนรูท้ัง้เรือ่ง
หลักการ ความรู้พ้ืนฐานของภูมิ
สารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศที่จะท�าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงยังสามารถท�าให้อาจารย์
น�ามาประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอน
นักศึกษาได้อีกด้วย

นางสาวภัทราพร นิกรติณชาติ (แอน)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี
 เราจะได้ยินหรืออ่านข่าวอยู่เสมอ ๆ ว่า มักจะมีการพนันเข้ามาเก่ียวข้องอยู่ตลอด ส่วนตัวแล้วมองว่าเป็นเรื่อง
ท่ีไม่ดีอย่างยิ่ง เพราะการพนันจะส่งผลหลายอย่างต่อคนที่เล่นการพนัน เช่น เสียสุขภาพจิต ดูการแข่งขันไม่สนุก 
เพราะเราไปเน้นเร่ืองของการได้หรือเสียเงินจากการพนัน เสียทรัพย์สิน บางคนอาจร้ายแรงที่ข้ันหมดตัว และเราก็
จะพบเหน็ข่าวทีม่ีบางคนฆา่ตวัตายเพราะหนหีนี้ทีเ่กดิจากการพนัน มาเชยีร์บอลใหส้นกุไร้ซึ่งการได้เสยีบ้างดกีว่าคะ่
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  เป็นที่ทราบกันดีว่าวันนี้สมาร์ทโฟนถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมีการใช้ Social-
Media ในชีวิตประจ�าวันจนเป็นเรื่องปกติ หลายคน “ติด Facebook” จนแทบจะเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ�าวันไปแล้ว รวมถึงนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจนท�าให้ครู
อาจารย์ที่สอนจ�านวนไม่น้อยที่อาจมองว่า Facebook เป็น “วิกฤติ” ที่ดึงความสนใจ
ของศิษย์ไปจากการเรียน
  แต่จากวกิฤติดงักล่าวกม็อีาจารย์บางคนทีส่ามารถพลิกวกิฤตใิห้เป็นโอกาสด้วยการน�า 
Facebook ไปเป็นเครื่องมือให้ลูกศิษย์เรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย เป็นที่ทราบกันดีว่าวันน้ี 
สมาร์ทโฟนถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมีการใช้ SocialMedia ในชีวิตประจ�าวันจนเป็น
เรื่องปกติ หลายคน “ติด Facebook” จนแทบจะเป็นส่วนหน่ึงของกิจวัตรประจ�าวันไป
แล้ว รวมถงึนักศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาจนท�าให้ครอูาจารย์ทีส่อนจ�านวนไม่น้อยทีอ่าจม
องว่า Facebook เป็น “วิกฤติ” ที่ดึงความสนใจของศิษย์ไปจากการเรียนแต่จากวิกฤติดัง
กล่าวก็มอีาจารย์บางคนทีส่ามารถพลกิวกิฤตใิห้เป็นโอกาสด้วยการน�า Facebook ไปเป็น
เครื่องมือให้ลูกศิษย์เรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย
  การใช้ FacebookGroup ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว
ส�าหรับครูอาจารย์ยุคใหม่การเปิด FacebookGroup ขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารกับผู้เรียน
สามารถท�าได้โดยทัว่ไปแต่ถ้าไม่มเีทคนคิวิธใีนการออกแบบการใช้ FacebookGroup กจ็ะ
เป็นเพียงแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนจะเข้ามาอ่านข้อความที่อาจารย์ “ประกาศ” 
แต่ถ้าหากอาจารย์ผู ้สอนออกแบบระบบการเรียนการสอน(Instructional Design 
System) ให้ดี และใช้ Facebookเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารสองทางกับลูกศิษย์ 

FacebookLIVE จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่
สามารถท�าได้ง่ายและรวดเร็ว
		 เพียงแค่อาจารย์มี	“ใจ”	ที่อยากสอน	
อยากพูดคุยกับลูกศิษย์แม้นอกเวลาเรียน
เท่านั้น	
  ตวัอย่างทีเ่ป็นแนวปฏบิตัใินการใช้ LIVE-
Facebook ในการสอนที่ส�าคัญและใช้ได้
ผล คือ “การเฉลยข้อสอบอัตนัย” ด้วย 
VideoClip ที่อาจารย ์ LIVE สดทาง 
FacebookGroup เรียน ซึ่งข้อสอบอัตนัย
เป็นข้อสอบที่ตรวจด้วยตัวอาจารย์ ความ
เที่ยงตรง หรือความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้
เมื่ออาจารย์มี “ธง” หรือ มี “Keyword” 
เป็นแนวทางการตรวจ ซึ่งตามหลักธรรมา 
ภิบาลธงการเฉลยข้อสอบต้องสามารถเปิด
เผยให้ผู้เรียนรับทราบได้ด้วยว่า แนวการ
ให้คะแนนของของอาจารย์เป็นแบบใด 
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อสอบเป็นแบบ
อัตนัยอาจารย์มืออาชีพควรตระหนักเสมอ
ว่านกัศกึษาจะตอบเบีย่งออกจากธงได้ บาง
อย่างไม่จ�าเป็นที่จะต้องตอบตามที่อาจารย์
คดิเท่าน้ันถึงจะถูกต้อง
  การ LIVEfacebook เฉลยแนวธง(ก่อน
รับข้อสอบมาตรวจ)จึงมีประโยชน์อย่างย่ิง
เพราะอาจารย์จะได้บอกถึงแนวทางของ 
ค�าตอบที่จะได้คะแนนจากความคิดของ
อาจารย์และได้รับฟังลูกศิษย์ด้วยว่าถ้าเขา
เขียนแบบน้ีไม่เหมอืนทีอ่าจารย์เฉลยมาจะได้
คะแนนหรอืไม่ ซึง่อาจารย์จะได้ว่าตอบแบบ
ไหนได้ ไม่ได้ เพราะเหตใุดอย่างไร หรือ ถ้า
ตอบแบบอ่ืนก็มีส่วนได้คะแนนได้ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลที่ศิษย์ให้มาอาจารย์มีโอกาสได้สอน 
ได้ Coach และจะได้ฟังเสยีงสะท้อนจากผู้
เรยีนขณะทีผู่เ้รยีนกจ็ะรูส้กึสบายใจและรู้สึก
ว่าอาจารย์โปร่งใสชดัเจน ด้วยซึง่เร่ืองนีเ้ป็นส่ิง
ส�าคญัส�าหรบัการสอนให้ผู้เรยีนสร้างสรรค์ใน 
ยุค Thailand 4.0
  การเฉลยแนวทางการตรวจข้อสอบ
อัตนัย ด้วย FACEBOOKLIVE เป็นแนว
ปฏิบัติใหม่ของอาจารย์มืออาชีพซ่ึงเข้า
กับยุคสมัยและลักษณะพฤติกรรมของ 
ผูเ้รยีนในยุคปัจจบุนัอาจารย์มอือาชพีทีอ่อก
ข้อสอบใหม่ทกุปี และ นยิมในความโปร่งใส
สามารถท�าได้เพื่อลูกศิษย์เพียงอุทิศเวลา
พักผ่อนส่วนตัว มาสอนและเฉลยแนวทาง
ความรูซ้ึง่จะท�าให้ครอูยูท่กุทีท่ัง้ในโทรศพัท์
มือถือและในใจของผู้เรียนตลอดไป

เฉลยข้อสอบอัตนยัด้วย
FACEBOOKLIVE
ผศ.รัฐสภา แก่นแก้ว
www.kroobannok.com
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้�ของ : ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณ�ธิก�ร วีระชัย ตระหง่�นกิจ  
กองบรรณ�ธิก�ร : บุญเกียรติ ชีระภ�กร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ภัทร�พร นิกรติณช�ติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิต� แสงส�คร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

ธนพล
ฝึกซ้อม + ตั้งใจ = ความส�าเร็จ

ก ่ อ น อ่ื น เ ล ยน ะ ค ะ ต ้ อ ง ขอ
ขอบคุณผู ้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม คณะศึกษา
ศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษาท่ี
เปิดโอกาสให้บคุลากรได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีาคร้ังนี ้ท�าให้ได้พบเจอกบั
เพื่อนใหม่จากต่างสถาบัน ได้สร้าง
มิตรภาพที่ยาวนานกว่าการได้รับ
ชัยชนะ ขอบคุณชาวจันทรเกษมทุก
คนที่เป็นก�าลังใจให้กันอย่างอบอุ่น 
ขอบคุณทีมกรีฑาที่ดูแลเป็นอย่าง
ดี ขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ท่ี
ตามมารอเก็บภาพสวย ๆ และเป็น
ก�าลังใจให้ด้วยค่ะ

กระโดดไกล คว้าเหรยีญทอง

ผ่านพ้นไปแล ้ว ส�าหรับการแข ่งขัน
กีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งท่ี ๓๗ มอดินแดง
เกมส์ ระหว่างวนัที ่๒ – ๙ ม.ิย. ทีผ่่านมา ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
การแข่งขันในคร้ังน้ี ทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง 
ตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมและสามารถคว้า
เหรียญรางวลักลบัมาสูม่หาวทิยาลยัได้อกีด้วย

ในฉบับนี้ ทางทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้าได้
มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของเหรียญทองแรก กับ 
อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม หรืออาจารย์ออย

Q : อยากให้อาจารย์ได้กล่าวคร่าว ๆ ถึง
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่าอาจารย์ได้
เข้าร่วมมากี่ครั้ง และแต่ละครั้งมีความแตก
ต่างอย่างไร

A : ในการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งนี้นับเป็น
ครั้งที่ ๔ แล้ว ในแต่ละคร้ังจะจัดในสถานท่ี
ที่แตกต่างกัน ก็มีความประทับใจที่แตกต่าง

กันออกไป ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดีมาก ๆ 
เพราะท�าให้เพื่อน ๆ ที่อยู่ต่างสถาบันได้สร้าง
สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน แม้การแข่งขันจะสิ้นสุด
ลง แต่มิตรภาพยังคงอยู่ ยังคงสามารถแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ  ซึ่งกันและกันได้อยู่
เสมอ อีกทั้งยังได้เห็นสถานที่และระบบการ
ท�างานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขัน รวมถึงสถาบันอื่น ว่ามี
การท�างานอย่างไร และมีอะไรบ้างที่สามารถ
น�าไปปรับใช้กับของตนเองได้

Q : อยากให้อาจารย์พูดถึงการเข้าร่วม
การแข่งขันในครั้งน้ี ในมุมมองของอาจารย์ 
ในเรือ่งของการส่วนร่วมของการเข้าร่วมการ
แข่งขัน ได้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง 

A : สิ่งส�าคัญที่สุดที่ได้จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันในครั้งนี้ คือ การได้สร้างสัมพันธ์อันดี
กบัเพือ่น ๆ  จากต่างสถาบนั จนัทรเกษมได้รูจ้กั
กับสถาบันอื่น สถาบันอื่นก็ได้รู้จักจันทรเกษม 

ซึ่งเป็นสิ่งดีในการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียน
ข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อีกอย่าง
คือเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพของตนเอง ด้วย
ความที่เป็นอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาพลศึกษา 
จะคอยพร�่าสอนลูกศิษย์ทั้งในสาขาและต่าง
สาขาอยู่ตลอดว่าการออกก�าลังกายและเล่น
กีฬาเป็นสิ่งดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของ
ตนเอง ควรตระหนกัและเหน็ความส�าคัญ รวม
ถึงแบ่งเวลาในการออกก�าลังกายดูแลสุขภาพ
ของตนเองอยูเ่สมอ การทีเ่ราได้เข้าร่วมแข่งขัน
และมีผลงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจน้ีจะช่วย
แสดงให้เขาเห็นว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่า 
ค�าสอน สิ่งที่เราพร�่าสอนเขานั้นเราเองก็ท�า
และเป็นสิ่งที่ควรท�าจริง ๆ เพราะทั้งหมดนี้
ไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อสุขภาพที่ดีของเราเอง

Q : อยากให้อาจารย์ได ้พูดถึงกรีฑา
ประเภทการกระโดดไกล ครับว่ามีวิธีการ 
หรือเคล็ดลับอย่างไร

A ; กระโดดไกล เป็นกรีฑาลานประเภท
หนึ่ง ขั้นตอนของทักษะการกระโดดไกล
สามารถแบ่งออกเป็นทักษะย่อยได้ ๔ ทักษะ 
ได้แก่ ๑) การวิ่งก่อนกระโดด คล้ายกับการวิ่ง
ระยะส้ัน ต้องอาศัยความเร็วในการวิ่งเข้าหา



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๗ ประจำ�วันที่ ๑๑ - ๒๔ มิถุน�ยน ๒๕๖๑

www.chandra.ac.th

๕
รู้สึกดีใจและค่อนข้างพอใจในผลงาน เนื่องจากสถิติที่ท�าได้ในปีนี้

ดีกว่าที่ท�าได้ในปีที่แล้ว อีกอย่างคือ ปีนี้ไดเ้หรียญทองด้วย จากที่ปี
ก่อน ๆ ติด ๑ ใน ๓ จะได้แค่เหรียญเงิน ไม่ก็ทองแดง ยิ่งท�าให้รู้สึก
ประทบัใจและพงึพอใจในการแข่งขนัครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก และอีกอย่าง
อยากจะน�าเหรียญไปฝากให้กับ พี่ น้อง ชาวจันทรเกษมด้วยค่ะ

ไม้กระดานเริ่ม 
๒) การกระโดดจากพ้ืนเป็นทักษะท่ีส�าคัญ

ที่สุด โดยจะต้องตะปบเท้าอย่างรวดเร็ว และ
ต้องกะระยะให้พอดี เพราะหากเหยียบเลย
กระดานเริ่มจะถือว่าเป็นการท�าฟาล์วท�าให้
เสียโอกาสในครั้งนั้นไป ๓) การลอยตัว แต่ละ
คนก็จะมีท่าที่แตกต่างกันไป แต่ส�าหรับท่า 
พืน้ฐาน กจ็ะเป็นการรวบขาทัง้สองข้างไปด้าน
หน้า ๔) การลงสู่พื้น ต้องพยายามพับตัวโน้ม
ไปทางด้านหน้า และเดินออกไปทางด้านหน้า 
เนื่องจากในการแข่งขันนั้นจะวัดจากรอยที่อยู่
ใกล้กับกระดานเริ่มมากที่สุด

Q : เทคนคิการซ้อมในปีนี ้มเีทคนคิอย่างไร
A : ส�าหรับการฝึกซ้อมในปีนี้ รูปแบบการ

ฝึกซ้อมก็คล้าย ๆ  กับปีที่ผ่านมา คือจะใช้เวลา
ในช่วงเย็นหลังเสร็จส้ินภารกิจต่างๆ ไปวิ่ง
ออกก�าลังกายฝึกซ้อมที่สนาม โปรแกรมการ
วิ่งในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไป บางวัน
ก็เป็นการจะวิ่งยาวๆ บางวันก็จะวิ่งสปีดสั้น ๆ  
แต่ส่วนใหญ่หลังจากอบอุ่นร่างกายแล้วก็จะ
เน้นไปที่การฝึกสปีดเป็นส่วนใหญ่เนื่องจาก
ลงแข่งขันในรายการวิ่งระยะส้ัน 100 เมตร 
ด้วย ส่วนโปรแกรมการฝึกที่แตกต่างเพิ่มเติม
จากปีที่ผ่าน ๆ มา ก็คือ มีการฝึกด้วยน�้าหนัก 
หรอื weight training ด้วย เพราะต้องการทีจ่ะ
เสริมสร้างความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ ซึง่เป็น 
พื้นฐานส�าคัญของการมีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดี

Q : จากผลการแข่งขันท่ีได้ มีความรู้สึก
อย่างไร

A : รู้สึกดีใจและค่อนข้างพอใจในผลงาน 
เนื่องจากสถิติที่ท�าได้ในปีน้ีดีกว่าท่ีท�าได้ในปีท่ี
แล้ว อีกอย่างคือ ปีนี้ได้เหรียญทองด้วย จากที่
ปีก่อน ๆ  ติด ๑ ใน ๓ จะได้แค่เหรียญเงิน ไม่ก็
ทองแดง ยิ่งท�าให้รู้สึกประทับใจและพึงพอใจ

ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างมาก และอีก
อย่างอยากจะน�าเหรียญไปฝากให้กับ พ่ี น้อง 

ชาวจันทรเกษมด้วยค่ะ
Q : จากสถิติในปีนี้ เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่อาจารย์ได้ตั้งไว้ไหมครับ
A :  เป ้าหมายที่ตั้งไว ้ส�าหรับปีนี้ คือ 

พยายามจะท�าให้ได้ไม่น้อยกว่าสถติเิดมิทีท่�าได้ 
และหากท�าลายสถิติเดิม

ได้จะยิ่งดี ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยกระโดดไกลปีที่แล้วท�าสถิติได้ดีที่สุด 
คือ ๔.๑๗ เมตร ส่วนปีนี้ท�าได้
ดีที่สุด ๔.๒๗ เมตร โดยหลัก ๆ  
ที่ท�าสถิติได้ คือการฝึกซ้อมค่ะ 
ถ้าเราต้ังใจที่จะท�าสิ่งที่ตั้งใจ
ไว้ก็จะกลับมาหาเราเอง และ
จะประสบความส�าเร็จได้อีก
ด้วยค่ะ

Q : อยากให้อาจารย์ได้พดู
ถึงวัยแต่ละช่วง ของการออก
ก�าลังกาย ว่าควรจะมีวิธีการ
ดูแลตัวเองอย่างไร ในฐานะ
ท่ีอาจารย์เป็นอาจารย์ด้าน
พลศึกษา

A : บุคคลในแต่ละช่วงวัย
มีพัฒนาการและการเจริญ
เติบโตท่ีแตกต่างกัน ยิ่งเมื่อ
เลยช ่วงวัยรุ ่นไปแล้ว อายุ
ที่ เพิ่มขึ้นย ่อมมีผลต่อระบบ 
ต่าง ๆ ในร่างกาย ดังนั้น การ
ดแูลสขุภาพจงึเป็นเรือ่งจ�าเป็น 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับ
ประทานอาหารให้เหมาะสมได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและพอเหมาะ มกีารพกัผ่อนเพยีงพอ 
มีการเลือกออกก�าลังกายให้เหมาะสมกับช่วง
วัยและชีพจรเป้าหมายของตนเอง รวมไปถึง
การลดปัจจยัเสีย่งต่าง ๆ  ซึง่จะช่วงให้มสีขุภาพ
และสมรรถภาพทางกายที่ดีได้

Q : อยากให้อาจารย์ได้กล่าวท้ิงท้ายซัก
เล็กน้อยถึง พี่ น้องชาวจันทรเกษม

A : ก่อนอื่นเลยนะค่ะต้องขอขอบคุณผู้
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะ
ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษาที่เปิด
โอกาสให้บคุลากรได้เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาครัง้
นี ้ท�าให้ได้พบเจอกบัเพือ่นใหม่จากต่างสถาบนั 

ได้สร้างมติรภาพทีย่าวนานกว่าการได้รบัชัยชนะ 
ขอบคุณชาวจันทรเกษมทุกคนที่เป็นก�าลังใจ
ให้กนัอย่างอบอุน่ ขอบคณุทมีกรฑีาทีด่แูลเป็น
อย่างดี ขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ที่ตาม
มารอเก็บภาพสวย ๆ  และเป็นก�าลงัใจให้ด้วยค่ะ

นอกจากกีฬาที่อาจารย์ออย ได้รับจากการ
แข่งขนักีฬากรฑีา ประเภทกระโดดไกลแล้ว ยงั
ได้รบัเหรยีญทองอกีหนึง่เหรยีญ จากกฬีากรฑีา 

ประเภท ๑๐๐ เมตรหญิง อีกด้วย
ส�ำหรับกำรแข่งขันในครั้งนี้ จำกกำรสรุป

เหรียญรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำ สกอ. 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม จบอันดับ
กำรสรุปเหรียญรำงวัลที่ ๓๑ โดยได้รับ ๒ 
เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน และ ๓ เหรียญ
ทองแดง ได้แก่ เหรียญทอง จำกกำรแข่งขัน
กรีฑำ ประเภทกระโดไกล หญิง และ ๑๐๐ 
เมตร หญิง เหรียญเงิน จำกกำรแข่งขันกีฬำ
กอล์ฟ บุคคลชำย , วอลเล่ย์บอลชำย และปิด
ท้ำยด้วยเหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำ
กรีฑำ ประเภทขว้ำงจักร และทุ่มน�้ำหนัก และ
กำรแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่
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การแข่งขันกีฬาบุคลากร
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗
“มอดินแดงเกมส์” ๒ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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ไปอ่านในช่วงปิดเทอม ให้แก่นักศึกษาที่ท�า
วจิยั หรอืโครงงาน    

“ทางห้องสมุด มองเห็นประโยชน์ที่จะ
ให้กับนักศึกษาทั้งการค้นคว้าหาข้อมูล การ
ท�าวิจัย ท�าโครงการ ซึ่งจะเป็นทางออกที่ดี
อย่างหนึ่งกับนักศึกษาทั้งการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และการรักการอ่านเพิ่มมาก
ขึน้ด้วย”

นางภูวรา กล่าวต่ออีกว่า จากการจัด
กจิกรรมครัง้นี ้มคีวามคาดหวังทีจ่ะต้องการ
ให้มสีถติกิาร ยมื- คนืหนงัสอื หรือใช้บรกิาร 
เพิม่ขึน้ รวมถงึต้องการให้นกัศกึษามีทศันคติ
ที่ดี  ต ่อส�านักวิทยบริการฯ เพราะการ 
ผ่อนปรนระเบยีบการให้บรกิาร ทีเ่อือ้ต่อความ
ต้องการของนักศกึษา

“อยากจะขอเชิญชวนคณาจารย ์ 
บุคลากร นักศึกษาหันมาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ การเข้าห้องสมุดก็เป็นอีกทาง
เลอืกหนึง่ เพราะเป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่พิม่
เติมที่จะท�าให้เรามีความรู้ไม่สิ้นสุด และ
ท�าให้ได้รับสิ่งใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบัน
นักศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมีการ
เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนตามสถานะสังคม 
หรือสิ่งแวดล้อมค้นหา ค้นคว้าข้อมูลให้แก่
ตัวเองมากที่สุด”

เอาใจหนอนหนังสือ
ต่อจากหน้า ๑



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม
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